

Số: /BC-UBND

Minh Long, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản lý Nhà nước và hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Minh Long

Thực hiện Công văn số 1207/UBND-KTN ngày 23/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, UBND huyện Minh Long báo cáo kết quả như sau:

1. Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát các hoạt động đối với các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn:

Trong năm 2022, 2023 UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác quản lý Nhà nước, quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, cụ thể:

Công văn số 273/UBND-KTTH ngày 18/4/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện;

Công văn số 294/UBND-KTTH ngày 26/4/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện;

Thông báo số 200/TB-UBND ngày 25/5/2022 về việc kết luận của đồng chí Đinh Văn Diết Chủ tịch UBND huyện về việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện;

Công văn số 15/UBND-KTTH ngày 06/01/2023 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn.

Tham mưu Huyện ủy Minh Long ban hành: Kế hoạch số 93-KH/HU ngày 14/10/2022 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 21/7/2022 của BTV TU Quảng Ngãi thực hiện NQ số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Về hoạt động khai thác khoáng sản:

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 01 đơn vị được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tấn Thịnh đang khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại mỏ đất núi Gò Ray, thôn Diệp Thượng, xã Thanh An. (Giấy phép số 39/GP- UBND ngày 09/8/2021) khối lượng được cấp phép khai thác 98.000 m³/năm, thời hạn được phép khai thác theo Giấy phép đến tháng 8/2024.

Qua kiểm tra đơn vị chấp hành đúng nội dung hoạt động khai thác theo Giấy phép; thời gian hoạt động khai thác từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút hàng ngày.

3. về rà soát các vị trí có tiềm năng khai thác khoáng sản trên địa bàn **(nhất là các mỏ cát)**.

Qua rà soát các vị trí có tiềm năng khai thác khoáng sản trên địa bàn và nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Trên địa bàn huyện Minh Long đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 Về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ thi công 23 khu tái định cư, các khu cải táng mồ mả thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Đối với những vị trí có tiềm năng khai thác cát (điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông). Qua rà soát những vị trí thường được bồi tụ cát, sỏi lòng sông sau mùa mưa lũ trên địa bàn, hiện nay tất cả những vị trí đều có trữ lượng ít, không có đường giao thông. Không có điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông đủ điều kiện để đề nghị bổ sung quy hoạch khoáng sản.

4. Về rà soát, quy hoạch các bãi tập kết cát trên địa bàn:

Hiện nay trên địa bàn huyện không có các bãi tập kết cát đảm bảo tính pháp lý về đất đai, môi trường.

Các nhà thầu đang thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tập kết cát xung quang khu vực công trình, tự thỏa thuận với người dân để thuê đất chứa vật liệu xây dựng.

Các doanh nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng trên địa bàn tận dụng đất của hộ gia đình mình làm nơi tập kết cát với khối lượng ít để dự trữ, buôn bán.

Về rà soát nhu cầu quy hoạch các bãi tập kết cát trên địa bàn: Qua khảo sát trên địa bàn huyện không có các vị trí có tiềm năng khai thác cát (điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông), không có nhu cầu quy hoạch bãi tập kết cát để phục vụ nhu cầu khai thác, lưu chứa ổn định.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Minh Long, kính báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Sở TN&MT;
- CT, PCT huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- VP: C, PCVP huyện
- Lưu: VT.

TM. UBND HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Thị Xuân Hương